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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 7/2565 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และออนไลน์ระบบ ZOOM 
      ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
3. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
4. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
5. นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
6.   รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
8.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
9. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
10. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
11. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
12. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. นายนิติ วิทยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

                                    สารสนเทศ 
2. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
5. นายคณากร คงประทีป ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. นางสาวภัทรพร เอ่ียมระหงษ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ผู้มาประชุม (Online) 
1.   ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
3.   รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
4.   นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
5.   ผศ.ดร.นาถรพี   ตันโช กรรมการ 
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6. รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย ์ กรรมการ  
7. ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ 
8. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
9.  ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online) 
1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6.  ผศ.ดร.ณัฐชรัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. ผศ.นที ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
8. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ  
10. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
12. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
13. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
14. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
15. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา  

                กองพัฒนานักศึกษา 
16. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

                            กองพัฒนานักศึกษา 
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18. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
  กองพัฒนานักศึกษา 

19. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
20. นายสุพจน์ ลานนท์ หัวหน้าฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
21. นายเมษา คงเจริญ  หัวหน้าฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
22. นายสรายุทร์ ปุ่นหรั่ง ประธานสภานักศึกษา 
23. นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ด ารง นายกองค์การนักศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
1. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ 
2. นายวิลาศ เฉลยสัตย์ กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 
              เนื่องด้วย ดร.ชุมพล พรประภา ติดภารกิจจึงมอบให้ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ไปพลางก่อน โดยได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                              - ไม่มี - 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
  ในวาระการประชุมนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1)  จ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  
ครั้งที่ 7/2565 จ าแนก ดังนี้ 
 - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ านวน 12 ราย ทางออนไลน์ 
จ านวน 9 ราย และลาประชุม จ านวน 2 ราย 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ทางออนไลน์ จ านวน 22 ราย คือ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ,หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
 - ผู้น าเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ านวน 3 ราย ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิษย์เก่าจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และนักศึกษาจาก
คณะบริหารธุรกิจ และทางออนไลน์ จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และหัวหน้า
ฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการน าเสนอคลิปวิดีโอของมหาวิทยาลัย พเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษ ระหว่างอธิการบดี  
(รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  2 ราย คือ นายโมนัย ค าเผ่าไทย  
ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนฮิลเครสต์ ไฮสคูล ประเทศนิวซีแลนด์ และนายวิวเฟรด เมย์ ซึ่งจบการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเนื้อหาการสนทนานั้น ได้กล่าวถึงมุมมองในการเลือกและตัดสินใจที่จะ
ศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี การวางแผนการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 
ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการช่วยเหลือและให้การสนับแก่นักศึกษา โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวยังสามารถใช้
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางที่ท าให้นักศึกษาสนใจที่จะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 - ควรให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา ได้สร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เพ่ือนนักศึกษา 
มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 - ควรบูรณาการร่วมกันระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน า
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น TikTok YouTube เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดกับ
มหาวิทยาลัย และยังสร้างจุดสนใจดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
 - ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
อาทิ การออกแนะแนวการศึกษาต่อ การช่วยแปลภาษา รวมถึงการติวภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
ทีช่่วยหารายได้พิเศษระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาอีกด้วย 
 - มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และบุคลากรด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2565  
                      เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  

 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธ 
ที่ 3 สิงหาคม 2565 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 

 1. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ
และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้ระหว่างเรียน 

 - นายวิโรจน์ ฉิมมี ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของ “บ้านไร่ ไออรุณ”  
จังหวัดระนอง คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมาช่วยมหาวิทยาลัยในการเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้รุ่นน้องเป็นผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยควรจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ  โดยรวบรวมศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันที่เคยมาน าเสนอธุรกิจ ซึ่งรูปแบบโครงการอาจเป็นการประกวด แข่งขันการท าธุรกิจ ซึ่งจะสามารถ 
ต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ 
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   - นายวุฒิพงษ์ ใจหาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารายได้พิเศษ
ในวันหยุดเรียน โดยท างานเป็นเจ้าหน้าที่สวอปของบริษัท pct laboratory และโรงพยาบาลสนามเลิดสิน 
คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลงานหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้นักศึกษา 
ได้เลือกท างานตามความถนัดและสนใจ และขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลและเร่งด าเนินการจัดตั้งบริษัท  
ในการให้ทุนสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพโดยเร็ว 

 - นายโมไนย ค าเผ่าไทย ได้ไปเรียนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา และได้เข้ามา
ศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปช่วยสอน
ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มทร.ธัญบุรี และควรจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมชมรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางเทียบโอน
หน่วยกิตในวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วด้วย 
 2. รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ “ประกวดผลงาน RMUTT Young Startup 
Fund 2022” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีนักศึกษาและอาจารย์ประจ าทีม ส่งผลงานเข้าประกวด 
ทั้งสิ้น 41 จากทั้งหมด 9 คณะ ซึ่งมีจ านวน 20 ทีม ที่ได้รับรางวัลไอเดียสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม  คณะกรรมการฯ 
ให้ข้อเสนอแนะว่าขอให้ทุกคณะได้ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะ ได้เข้าร่วมโครงการด้วย เพ่ือเป็นการ
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

 3. รับทราบการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม-
กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้ประสบเหตุทั้งสิ้น จ านวน 38 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับ
เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้รถ 
ใช้ถนน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจการใช้วงเวียนและการสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้งขณะขับขี่ 

 4. รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี) ประจ าปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า
เป็นโครงการที่ดีจึงควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
  5. รับทราบการรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาผู้อัญเชิญตรา
มหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ผู้ได้รับการคัดเลือกอัญเชิญตรา
มหาวิทยาลัย ฝ่ายชาย คือนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายหญิง คือนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิบัติหน้าที่พิธีกร คือนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะบริหารธุรกิจ 
  6. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) 
โดยเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) พร้อมกับทรานสคริปต์วิชาการ
โดยไม่ต้องยื่นค าร้องใดๆ 
 7. รับทราบการรายงานการเข้าร่วมชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยใน 
ปี 2565 มีชมรมจ านวนทั้งสิ้น 39 ชมรม คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดตั้งชมรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีนด้วย 
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 8. รับทราบการรายงานการพิจารณางบประมาณเงินกิจกรรมนักศึกษา โดยสภานักศึกษา 
มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 71 โครงการ 
คณะกรรมการฯ ขอให้รายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ โดยแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลได้ว่างบประมาณแต่ละปีที่ใช้ไปมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
งบประมาณและแนวทางในการด าเนินการจัดโครงการต่อไป 
 9. รับทราบการรายงานข้อมูลการส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย(แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)  ด าเนินโครงการ 
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี 
และโครงการวิ่งสะสมระยะทาง RMUTT VIRTUAL RUN (3 KM. OK) ในรูปแบบออนไลน์ ด าเนินโครงการตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
 10. รับทราบการรายงานจ านวนผู้มาใช้บริการสถานการกีฬา และรายได้จากสถานการกีฬา  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรน าเสนอในส่วนของต้นทุนในการ
ด าเนินการด้วย  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน เช่น ค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น เพ่ือสามารถเปรียบเทียบรายรับและ
รายจ่ายให้เห็นได้ชัดเจนว่าคุ้มทุนหรือไม่ 
 11. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษา  
“Est Cola Volleyball U Champion Cup 2022” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร
ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี โดยทีมชนะเลิศ (ชาย) คือทีมจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และทีมชนะเลิศ (หญิง) คือ 
ทีมจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีผู้เข้าชมแสนกว่าคน 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ   
และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้ระหว่างเรียน  
  3.1.1 ศิษย์เก่า 
          นายคณากร คงประทีป ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วได้ท างานเป็นผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ พิธีกรงานแถลงข่าวและ
งานกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นผู้บรรยาย TikTok  ในรูปแบบธุรกิจคนแรกของไทย
ซึ่งสามารถสร้างผู้ติดตาม 2 เดือนแรกกว่า 400,000 คน และปัจจุบันมีผู้ติดตามถึง 1,400,000 คน  โดยได้รับแต่งตั้ง
เป็น News Partner TikTok Thailand  ปัจจุบันได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวแล้ว และผันตัวมาประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในแบรนด์ “KUNYO” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเกี่ยวกับเส้นผม และผลิตภัณฑ์ 
ทีดู่แลเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิเช่น อาหารเสริม กาแฟ ชา เป็นต้น โดยได้จัดจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากนี้ยังท าสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านสื่อ TikTok  รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในงานต่างๆ อีกมากมาย  
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้ศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยในจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

TikTok ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านไอที เพ่ือดึงความสนใจให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  

 - ควรเสนอชื่อศิษย์เก่าให้ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า  

 - มหาวิทยาลัยควรมีการปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น เพ่ือให้ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ 
ในธุรกิจ ได้มาบอกเล่าประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจให้แก่รุ่นน้องๆ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

  3.1.2 ศิษย์ปัจจุบัน 
   นางสาวภัทรพร เอ่ียมระหงษ์  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาโท สาขาการตลาด ได้บอกถึงเหตุผลที่เลือกเรียนที่ มทร.ธัญบุรี เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการฝึกปฏิบัติ
และท างานจริง ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย  ทั้งนี้ ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษามาต่อยอดกับการท า
ธุรกิจของทางบ้าน  ซึ่งเป็นธุรกิจน าเข้าสินค้าจากประเทศจีน ได้แก่ เมล็ดทานตะวันตราชาช่า เมล็ดแตงโมและถั่วอบ 
เลเยอร์เค้ก ฯลฯ โดยวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นน า อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น บิ๊กซี โลตัส แม็คโครฯลฯ 
และในปีที่ผ่านได้รับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี เข้าไปฝึกงานและท างานในบริษัท ท าให้นักศึกษามีรายได้ 
และเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการท างานด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ได้เลือกเรียนที่ มทร.ธัญบุรี 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัย ควรจัดตั้งกองทุน Start up ผู้ประกอบการ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การรายงานผลการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา 
       นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รายงาน 
ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา แบ่งออกเป็น  
3 ประเด็น ดังนี้  
 1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วย IC3  
   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
นักศึกษาให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งผลการด าเนินงานได้ผลดีตรงตามเป้าประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นผลให้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ได้รับรางวัล “Success Story of RMUTT Digital Literacy Development” และได้รับเกียรติให้ขึ้นเสวนา 
ในหัวข้อภายในงาน Micro - Credentials Education Summit (MCES 2022) ณ Hilton Hotel, Kuala Lumpur 
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 โดยมี Mr.YB DATUKZAHIDI ZAINUL ABIDIN, Deputy Minister of 
Communication and Multimedia Malaysia เป็นประธานเปิดงาน 
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 2. การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับรางวัลจาก
กระทรวงพาณิชย์  
   มทร.ธัญบุรี ได้ท าความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ From Gen Z to be CEO 
ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 -28 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดย มีนักศึกษารวมทั้ง 9 มทร. เข้าร่วม 
บ่มเพาะพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล  จ านวน 5,233 คน  
โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ Ture Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 นั้น อธิการบดี มทร.ธัญบุรี 
(รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) ได้เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น  
และรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) และผู้อ านวยการสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(นายนิติ วิทยาวิโรจน์) เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัล Gen Z Top 100  จ านวน  10 ราย จากผู้เข้าร่วม
โครงการทั่วประเทศกว่า 20,000 คน ได้แก่  
  1) นางสาวพิณภัสสร ฉัตรจิรพัฒน์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  
  2) นางสาวณภัสร สนใจยิ่ง  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  
  3) นางสาววิราภรณ์ สร้อยมาลี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  
  4) นายกฤติภูม ิเกียรติวิวัฒนกูล  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน  
  5) นายเจษฎา การะมัด  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี   
  6) นายธีรวัฒน์ แข็งขัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  7) นายธนภัทร อินธงไชย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  8) นางสาวนาตาชา โชติสวัสดิ์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
  9) นางสาวคาริสา เยี้ยซาน ตัน  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
  10) นายณคม ราชนาว ี     คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
 3. การสอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัลร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)  
     มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ฟรี และได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมสอบมาตรฐานอาชีพ เมื่อวันที่ 6 -7 ก.ค. 2565 โดยมีการสอบมาตรฐานอาชีพ จ านวน 6 สาขา
อาชีพ ดังนี้  
  1) นักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer)  
  2) นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิต)ิ ระดับ 4 (Game Artist (3D Modeler)  
  3) นักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 (Game Programmer)  
  4) นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 (System Analyst)  
  5) นักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 (Data Analyst)  
  6) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 3 (Data Engineer)  
    ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด จ านวน 327 คน โดยสอบผ่าน จ านวน 227 คน  
คิดเป็น 69.42% ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ บัตรรับรองมาตรฐาน
อาชีพ และเข็มกลัดมืออาชีพ 
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    นอกจากนี้ ยังมีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ฟรี 3 อาชีพ ดังนี้  
  1) อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลระดับ 3 (Data Analyst)  
  2) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer)  
  3) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 (System Analyst)  
  ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 ที่ https://www.tpqi-
ictprogram.com/code โดยจะมีการอบรมและทดสอบผ่านระบบ zoom ในวันที่ 10 -11 ก.ย. 65  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรน านักศึกษาที่ได้รับรางวัล มาขยายผลและต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 - ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสอบเทียบคุณวุฒิวิชาชีพด้วย 
 - ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ ว่านักศึกษา

จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับใด จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 
 - ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทียบเคียงหลักสูตรวิชาเลือกของ 

มศว. ก่อนว่ามีหลักสูตรใดตรงกันบ้าง ที่แตกต่างให้ไปเสริม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามากที่สุด และขอให้
รายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 1-2 เดือน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.2 การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ "ประกวดผลงาน RMUTT Young 
Startup Fund 2022” 
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  
ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินโครงการ RMUTT Young Startup Fund 2022 โดยด าเนินการ
โครงการร่วมกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษากับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้  
 กิจกรรมที่ 1 Grooming (สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ)  
 กลุ่มเป้าหมาย Section 1  นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้าน Startup 
โดยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 630 คน และกลุ่มเป้าหมาย Section 2  
นักศึกษาท่ีมีความรู้การเป็นผู้ประกอบการด้าน Startup และลงทะเบียนมาเป็นทีมพร้อมด้วยอาจารย์ประจ าทีม 
รวม 45 ทีม  ไดด้ าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2565  

กิจกรรมที่ 2 Idea Pitching (ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม) 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ได้จัดโครงการ “ประกวดผลงาน RMUTT Young 

Startup Fund 2022” มีนักศึกษาและอาจารย์ประจ าทีม ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 41 ทีม ประกอบด้วย
นักศึกษา จ านวน 162 คน และอาจารย์ประจ าทีม จ านวน 24 คน จากทั้งหมด 9 คณะ โดยมีทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน 
Idea Pitching จ านวน 20 ทีม 
 กิจกรรมที่ 3 Prototype Pitching (พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่การเป็นยุวสตาร์ทอัพ)        
                           กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 ทีม มีนักศึกษา จ านวน 70 คน  และอาจารย์ประจ าทีม 
จ านวน 16 คน  โดยก าหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 16 กันยายน 2565 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้ติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพ่ือเป็นกองทุน Startup และรายงาน
การด าเนินการให้ที่ประชุมทราบต่อไปด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.3  การรายงานการเข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา”  
  นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
รายงานการเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมวิกตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โดยมผีลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาย้อนหลัง ระหว่างปี 2562-2565 ดังนี้ 
 

ล าดับ ปีที่จัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 

1 2562 จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  

- จัดการประกวดวงดนตรี 

- กิจกรรมของชมรมที่เปิดรับสมาชิก ภายในบูทกิจกรรม 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5,441 

2 2563 จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ 

- กิจกรรมตอบค าถาม 

- กิจกรรมการน าเสนอของชมรม 

6,518 

3 2564 จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ 

- กิจกรรมตอบค าถาม 

- กิจกรรมการน าเสนอของชมรม 

3,044 

4 2565 จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  

- จัดการประกวดวงดนตรี 

- กิจกรรมของชมรมที่เปิดรับสมาชิก ภายในบูทกิจกรรม 

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมวิกตอเรีย 

4,947 

 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา เพ่ือรับสมัครสมาชิกชมรม  
โดยมชีมรมเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างปี 2562-2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. ชมรมประจ าปี 2562 ที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 32 ชมรม  
 2. ชมรมประจ าปี 2563 ที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 38 ชมรม 
 3. ชมรมประจ าปี 2564 ที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 35 ชมรม 
 4. ชมรมประจ าปี 2565 ที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 34 ชมรม   
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การเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา 
ในโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ปี 2562-2565 

ล าดับ ชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา 
สมาชิก 
ปี 2562 

สมาชิก 
ปี 2563 

สมาชิก 
ปี 2564 

สมาชิก 
ปี 2565 

1 ชมรมวิศวกรรมหุ่นยนต์ 218 72 121 221 
2 ชมรม ME – RIT Student 

Formula 
227 94 151 166 

3 ชมรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 551 167 410 361 
4 ชมรมเปตอง 224 251 219 176 
5 ชมรมศิลปะป้องกันตัวยูยิตสู 166 63 138 300 
6 ชมรมแบดมินตัน 1,084 1,026 1,943 2,331 
7 ชมรมกรีฑา 290 106 138 128 
8 ชมรมลีลาศ 135 41 18 37 
9 ชมรมหมากกระดาน 414 216 159 158 
10 ชมรมวอลเลย์บอล 1,642 467 344 461 
11 ชมรมบาสเกตบอล 469 336 304 493 
12 ชมรมเทเบิลเทนนิส 284 246 201 307 
13 ชมรมศิลปะป้องกันตัวเทควันโด 362 220 350 367 
14 ชมรมฟุตบอล 434 351 512 532 
15 ชมรมคริสเตียน 85 35 63 122 
16 ชมรมมุสลิม 185 89 107 102 
17 ชมรมพุทธศาสตร์ 275 67 28 32 
18 ชมรมดนตรีไทย 214 71 61 100 
19 ชมรมดนตรีสากล 645 496 699 927 
20 ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิม

พระเกียรติ   
186 168 165 93 

21 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 240 125 148 108 
22 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา

สังคม 
604 1,433 852 632 

23 ชมรม Organized Club RMUTT  455 122 ไม่ต่ออายุ
ชมรม 

260 

24 ชมรมราชมงคลจิตอาสา 702 534 466 324 
25 ชมรมครูอาสา 472 922 835 1,077 
26 ชมรม Green University 235 80 244 211 
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ล าดับ ชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา สมาชิก 
ปี 2562 

สมาชิก 
ปี 2563 

สมาชิก 
ปี 2564 

สมาชิก 
ปี 2565 

27 ชมรมสันทนาการ 544 549 676 651 
28 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 446 70 33 16 
29 ชมรมต้นกล้าเกษตรอินทรีย์  

(จัดตั้งปี 63) 
 386 212 179 

30 ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (จัดตั้งปี 63)  239 163 33 
31 ชมรม RMUTT Zero Waste  

(จัดตั้งปี 63) 
 323 95 29 

32 ชมรมบอร์ดเกมส์ (จัดตั้งปี 63)  231 916 1,789 
33 ชมรมศิลปะการแสดง (จัดตั้งปี 64)   233 160 
34 ชมรมศิลปะ (ระหว่างการจัดตั้ง ปี 65)    333 
35 ชมรมศิลปะการพูด ต่ออายุ

ภายหลัง 
ต่ออายุ
ภายหลัง 

204 ระหว่างต่อ
อายุ 

36 ชมรมเทนนิส 409 152 ไม่ต่ออายุ
ชมรม 

ยังไม่ต่ออายุ
ชมรม 

37 ชมรม RMUTT Fitness Club 630 850 585 ยังไม่ต่ออายุ
ชมรม 

38 ชมรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
(YWAM) 

188 531 ไม่ต่ออายุ
ชมรม 

ยังไม่ต่ออายุ
ชมรม 

39 ชมรมครัวลูกบัวสวรรค์ (จัดตั้งปี 63)  642 ไม่ต่ออายุ
ชมรม 

ยังไม่ต่ออายุ
ชมรม 

40 ชมรม RMUTT  E-SPORT  
(จัดตั้งปี 63) 

 394 1,215 ยังไม่ต่ออายุ
ชมรม 

รวม 13,015 12,165 13,008 13,216 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมให้มากขึ้น และก าหนดเป้าหมายว่าในแต่ละปี
ควรจะมีการเพิ่มจ านวนชมรม และจ านวนสมาชิกชมรมมากน้อยเพียงใด 
 - ควรตั้งกฎ กติกา และเกณฑ์ในการจัดตั้งชมรม มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้
ชมรมสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ผู้รับผิดชอบดูแลชมรม ได้ติดตามการท ากิจกรรมของชมรม
อย่างใกล้ชิด 
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 - ขอให้แต่ละชมรม เข้ามารายงานผลการท ากิจกรรมให้ที่ประชุมรับทราบด้วย โดยหาสาเหตุ
การต่อ/ไม่ต่ออายุชมรมฯ และให้น าเข้ารายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค  
และจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 - ขอให้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมชมรมท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การคัดเลือกธนาคารฝากเงินบัญชี “เงินสะสมเพื่อกิจกรรมนักศึกษา”  
      นายสุรชัย  รุ่งเรืองกุลวนิช  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
เห็นชอบให้น าเงินสะสมเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา ฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 36 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วันที่ฝาก วันครบก าหนด จ านวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 
9 ตุลาคม  2562 9 ตุลาคม 2565 28,290,982.37 1.855% 1,574,396.16 29,865,375.54 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 524,798.72  

ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากประจ า 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินต้น ดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
25,8000,000 4,065,375.54 29,865,375.54 

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ 

ธนาคาร จ านวนเงิน 
อัตรา

ดอกเบี้ย 

ระยะเวลา รวมอัตรา 
1 เดือน 

เดือน ดอกเบี้ย 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 29,865,375.54 0.37 12    110,501.89     9,208.49  

    **1.15 13    343,451.82   28,620.98  

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 29,865,375.54 0.50 12 , 24    149,326.88   12,443.91  

    0.75 36    223,990.32   18,665.86  

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 29,865,375.54 0.75 24    223,990.32   18,665.86  

    0.90 36    268,788.38   22,399.03  

ทหารไทยธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 29,865,375.54 0.20 12      59,730.75     4,977.56  

    1.00 24    298,653.76   24,887.81  

    1.30 36    388,249.88   32,354.16  
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หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศ ลด -เพ่ิม 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ** อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลา 13 เดือน ธนาคารอนุมัติให้เฉพาะ
สถานศึกษาเอกชน  

 จึงเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณา คัดเลือกธนาคารเพ่ือน าฝากเงินบัญชี “สะสมเพ่ือ
กิจกรรมนักศึกษา” 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  - ขอให้ศึกษาข้อมูลการซื้อพันธบัตร สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ว่าจะได้รับผลตอบแทน
มากน้อยเพียงใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการฝากเงินต่อไป 
  - ขอให้ศึกษาข้อมูลการน าเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โดยอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ในการรับฝากเงิน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้น าเงินบัญชี “สะสมเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา” ฝากไว้กับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลา 12 เดือน โดยให้ประสานกับธนาคารเพ่ือขออัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 0.50         

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา   
ครั้งที่ 8/2565 
   ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2565 
ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และออนไลน์
ระบบ ZOOM 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      นางดวงใจ เนตระคเวสนะ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


